



114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว เนชั่น หาทุนให้นักเรียนชื่อยุทธภณท์ช่วยเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้

จับ 4 แกนนำอาร์เคเคที่มถล่มร้านทอง-คาร์บอมบ์สายบุรี 6 ศพ บาดเจ็บอีกเพียบ ขณะที่  
ยะลา ล็อก 3 ผู้ต้องสงสัย ยึดอุปกรณ์อื่น **ด้านมศว.เนชั่น หาทุนให้นักเรียนชื่อยุทธภณท์  
ช่วยเจ้าหน้าที่ชายแดนใต้**

ฝ่ายความมั่นคงกำลังเดินทางรุดศึกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และตัวแทนทหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกลุ่มก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงร้านทองกมลวรรณ เลขที่ 172 ถนนสายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ก่อนจะนำรถยนต์เซฟโรเลตประกอบวัตถุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 53 คน รวมทั้งบ้านเรือนรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายจำนวนมากเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา

นายประมุขกล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวภายใต้การนำของพล.ต.ต.เอกภพ ได้สนธิกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมตรวจค้นแหล่งกบดานในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน คือ นายอาลีอู ชู นาวา อายุ 40 ปี นายฮาฟิซี เจ๊ะนะ อายุ 22 ปี นายรอวี สาและ อายุ 23 ปี และนายยาวาวิ หะมะ อายุ 22 ปี ทั้งหมดเป็นคนพื้นที่ อ.สายบุรีและเป็นแนวร่วมกลุ่มอาร์เคเค ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยตั้งข้อหาก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร พยายามฆ่า มีวัตถุระเบิดและอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

นอกจากนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุม มีรายงานว่า ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกราว 6-7 คน ขณะนี้ทางการสืบสวนทราบตัวแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีคดีที่สามารถจับกุมคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีอาวุธปืน ด้วย คือ นายมะยาเอ๊ะ เจ๊ะเดร์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง พร้อมอาวุธปืนสั้น .357 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนเกือบ 40 นัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงหรือไม่

เข้าวันเดียวกัน พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา สนธิกำลังกว่า 150 นาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านในพื้นที่หมู่ 3 บ้านบาลูกาปาลัส ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา และพื้นที่หมู่ 5 บ้านพอแม็ง ต.กาญูบอเกาะ อ.รามัน หลังพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเข้ามาเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุ

สามารถควบคุมตัวนายอุสมาน ยะโก๊ะ อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง และหมาย ป.วิ อาญา ได้ในบ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จากการตรวจค้นในบ้านเลขที่ 30 และ 31 ที่อยู่ติดกัน พบอุปกรณ์ประกอบระเบิด ทั้งปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท 5 กิโลกรัม เหล็กเส้นตัดเป็นท่อนบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก 4 ขวด ขวดบรรจุน้ำมันเบนซิน และดีเซล 2 ขวด โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน

ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดปิดล้อมในพื้นที่หมู่ 5 บ้านพอแม็ง สามารถควบคุมตัวนายซากาเรีย ยะโก๊ะ อายุ 30 ปี และนายมะรอนิง เลาะมะอายุ 30 ปี ซึ่งมีหมายจับ พ.ร.ก.และ ป.วิ อาญา ในคดีลอบวางเพลิงโรงเรียน และก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมครั้งนี้พยายามเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมก่อเหตุร้ายในพื้นที่

**ในแง่การร่วมกันสร้างสันติภาพชายแดนใต้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมแก้ไขเยียวยาของภาคประชาสังคมนั้น วันเดียวกัน ที่ศูนย์ดนตรีการแสดง โศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นายเทพชัย หย่อง บรรณาธิการอำนวยการเครือข่ายเนชั่น นายชาญวิทย์ เทียมบุญ ประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ พ.ท.วันชนะ สวัสดิ์ รองโฆษกกองทัพบก ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ "สันติภาพชีวิต" คัด เพื่อสันติภาพได้"**

นายเทพชัย กล่าวว่า ท่ามกลางปัญหาและความแตกแยกในสังคมไทย ต้องยอมรับว่า มิใช่เรื่องในสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองได้ ทะเลาะกันบ้างและเผชิญหน้ากัน ส่วนปัญหาในพื้นที่ภาคใต้สังคมไทยมีความเห็นตรงกันที่จะต้องช่วยกันแก้ไข ยอมรับว่าดีใจที่มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งมีการตอบรับค่อนข้างดี ถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น แต่ทำให้คนในสังคมมีอารมณ์ ความรู้สึกร่วมกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สังคมไทยจะมีความรู้สึกตรงกัน ทั้งนี้ความสำคัญของโครงการดังกล่าว เพื่อ

ช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่อยากให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าคุณทอดทิ้ง

นายเทพชัยกล่าวว่า ความสำคัญของโครงการนี้ เป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักตลอดเวลาว่า สถานการณ์ความไม่สงบยังมีอยู่ดังนั้นคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทา เยียวยาและแก้ไข รวมถึงการกระตุ้นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย เพราะปัญหานี้จะไม่จบง่ายๆ เหตุการณ์ในพื้นที่มันฟ้องตัวมันเองอยู่แล้ว ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพูดตลอดว่า ปัญหาในภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่และให้ความสำคัญ แทนที่จะเลือกคนที่มีความตั้งใจ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอยู่ใน ครม. ก่อน แต่กลับมาตั้ง ครม. ก่อนแล้วคอยหาคนที่คิดว่าน่าจะดูแลปัญหาภาคใต้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลมีความจริงใจกับเรื่องนี้แค่ไหน โครงการดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้น รัฐบาลว่า สิ่งที่ทำอยู่ควรจะเป็นอยู่หรือไม่ เพราะประชาชนคาดหวังอยู่ หากผู้ที่รับผิดชอบสามารถจัดการกับปัญหาได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีโครงการแบบนี้

ผู้บริหารเครือเนชั่นย้ำว่า บทบาทของสังคมมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.แสดงความเอื้ออาทรความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และ 2.ทำให้คนในพื้นที่มีความสุข ซึ่งประชาชนในประเทศอยู่เคียงข้างเสมอ ใครก็ตามที่อยู่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตำรวจ ประชาชน หรือแม้แต่ฝึกฝายหนึ่ง ก็ล้วนแล้วแต่สูญเสียทั้งหมด จะต้องตอกย้ำว่า เราไม่สามารถทนความสูญเสียของทุกคนอย่างไม่มีวันจบได้อีกแล้ว เงินบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่การที่คนมีส่วนร่วมมาสนใจและแสดงความรู้สึกออกมาถือว่าดีที่สุด ดังนั้นเครือเนชั่นพร้อมจะเข้ามาสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โครงการนี้มีความสำคัญในการกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญต่อการรับรู้ และการเข้าไปมีส่วนร่วมทำให้คนในพื้นที่ไม่โดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง ให้คนในสังคมมีบทบาทมากขึ้นในการเข้าไปผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง "เครือเนชั่นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ พร้อมทั้งจะประชาสัมพันธ์เปิดให้ข้อมูล และสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมรับรู้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในมุมมองที่ทำให้คนเข้าใจปัญหามากขึ้น คงไม่ใช่เป็นการรายงานข่าว หรือให้ข้อมูลในเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละวัน แต่เป็นการช่วยทำให้คนในสังคมเข้าใจบริบทและประวัติศาสตร์เพื่อหาทางออก ร่วมกัน เครือเนชั่นให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก และติดตามมาโดยตลอด ทั้งทำข่าว สารคดี และจัดกิจกรรมตามเวทีต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าปัญหาภาคใต้จะแก้ไขได้ต่อเมื่อคนในสังคมสนใจและมีส่วนร่วมกับมันให้ได้" นายเทพชัย ระบุ

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหามากกว่า 10 ปี จะให้ทหารแลตำรวจแก้ไขอย่างเดียวคงไม่พอดังนั้นภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือทั้งนี้ **มศว**

จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงการรับใช้สังคมด้วย อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันเสริมสร้าง เพื่อให้กำลังใจทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ขณะที่ พ.ท.วันชนะ กล่าวว่า มาร่วมในครั้งมีอยู่ 2 สถานะ คือ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง อยากจะบอกว่า กองทัพหรือทหารทุกคนไม่ได้แยกตัวออกจากประชาชนเลย และจะสะท้อนภาพของประชาชนในมุมมองของทหารว่า ปัจจุบันนี้ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น มันน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามในด้านต่างๆ ปัญหาในปัจจุบันถือเป็นปัญหาของพวกเรา ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาว่าจะดำเนินการอย่างไร ทุกปัญหาจะต้องมีส่วนร่วมกัน ในฐานะทหารก็ไม่ต้องการให้สงสารพวกเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้ว สำหรับโครงการสันติภาพชีวิตได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดมีแนวคิดจะจัดทำกิจกรรมเพื่อหารายได้นำไปสมทบทุนดังกล่าว ชื่อ "ส.ค.ส. 3.4.12 Peace Forward" ในวันพุธที่ 12 ธันวาคมนี้ เวลา 18.00-21.00 น. ณ บริเวณศูนย์ดนตรีและการแสดงโศกมนตรีอาคารนวัตกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรม "ทอล์กโชว์" จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดกิจกรรม"จากใจน้องนิสิตถึงใจพี่ทหาร" และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มกัลยาณมิตรของโครงการสันติภาพชีวิต เพื่อนำรายได้เข้าร่วมสมทบโครงการสันติภาพชีวิตบัตราคา 500-1,000 บาท ทั้งนี้รายได้ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบทุนในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรวมถึงการเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของชาวไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2555 และเพื่อแสดงความขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ที่อุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสันติภาพชีวิต ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการเห็นความสันติเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการให้สังคมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้อยู่กับสังคมส่วนรวมของประเทศไทยอย่างมีสันติสุข และแบ่งปันความรัก กำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนที่อุทิศตนเสียสละความสุขส่วนตัวและความกล้าหาญไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเพื่อดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรักษาอธิปไตยของประเทศไทย โดยโครงการมีแนวคิดจะเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นมวลชนสัมพันธ์ และสิ่งของอื่นๆ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสำหรับใช้ในภารกิจเพื่อสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินโครงการสันติภาพชีวิตครั้งที่ 1 ปี 2553 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 272,205.02 บาท และของบริจาค อาทิ แผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วย ของเล่นสำหรับเด็ก ขนม อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบจาก ม.ล. รัชฎาราศรี ชยางกูร ประธานที่ปรึกษาภคิตติมศักดิ์

ครั้งที่ 2 ปี 2554 ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 288,662.45 บาท โครงการสันติภาพชีวิตส่งมอบ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 15 ชุด รวมทั้งของบริจาคจากโรงเรียนแยมสอาดรังสิต โดยมี พล.ต.ต.โกสินทร์ บุญสร้าง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบจาก นายตะวัน เจริญบุญมา ที่ปรึกษาโครงการ และครั้งที่ 3 ปี 2555 ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 417,223.67 บาท (อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่งมอบ)

ตำรวจแกลงข่าวจับกุม 4 แกนนำที่ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงร้านทองใน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และคาร์บอมบ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บกว่าครึ่งร้อย เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ช่วยดับไฟใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แกลงข่าวการจัดงาน "ส.ค.ส.3.4.12 ฟิช พอร์เวิร์ด" เพื่อระดมทุนจัดซื้อยุทธรภัณฑ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.